



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe báo cáo dự thảo đề án thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bamboo Airways Thái Bình

Sáng ngày 18/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hãng hàng không Bamboo Airways báo cáo dự thảo đề án thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bamboo Airways Thái Bình. Đổng chí

Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo dự thảo đề án, việc xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bamboo Airways Thái Bình sẽ là cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập trực thuộc Hãng

hàng không Bamboo Airways do Hãng hàng không Bamboo Airways bảo đảm kinh phí hoạt động tại Thái Bình. Trung tâm có chức năng tuyển chọn, quản lý, bảo đảm việc học văn hóa cho các vận động viên; đào tạo, huấn luyện vận động viên

bóng đá trẻ tham dự các giải thi đấu từ lứa tuổi U11, giải thiếu niên, giải các nhóm tuổi đến hạng nhất, giải vô địch quốc gia, các giải quốc tế; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo thương hiệu (Xem tiếp trang 4)

HOÀNG LANH

ĐÔNG HƯNG

Thống nhất giải pháp chỉ đạo các xã về dịch nông thôn mới năm 2019

Sáng ngày 18/3, huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị bàn giải pháp chỉ đạo các xã về dịch nông thôn mới năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến nay, huyện Đông Hưng có 37 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 6 xã phấn đấu về đích trong năm 2019. Hiện các xã đã đạt từ 13 - 16 tiêu chí. Kinh phí các xã cần để hoàn thiện các tiêu chí từ 10,2 - 23,5 tỷ đồng. Để giúp các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra,

cùng với 6 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh, huyện quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã về đích năm 2019.

Tại hội nghị, lãnh đạo 6 xã và các đồng chí lãnh đạo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới đã trao đổi, thảo luận về nguyên nhân chưa về đích, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các tiêu chí còn lại, thời gian phấn đấu về đích...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đông Hưng

(Xem tiếp trang 4)

THU HIẾN



Cán bộ và nhân dân xã Đông Linh (Đông Hưng) ra quân vệ sinh môi trường.

KẾT LUẬN CỦA

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống, ngăn chặn và dập bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 12/3/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp, nghe Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận như sau:

Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các công việc, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; nhiều địa phương đã ngăn chặn hiệu quả, không để bệnh xâm nhiễm, lây lan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương nhận thức chưa đầy đủ, chủ quan, lơ là, chấp hành chưa nghiêm chỉ đạo của cấp trên, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện các biện pháp

(Xem tiếp trang 4)

QUỲNH PHỤ

26 xã, thị trấn có bệnh dịch tả lợn châu Phi

Hết ngày 16/3, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã có 26/38 xã, thị trấn phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy 4.038 con lợn của 310 hộ với tổng trọng lượng 211.571,9kg. Các xã, thị trấn đã sử dụng 135,7 tấn vôi bột và 4.104 lít hóa chất thực hiện tiêu độc, khử trùng.

Hiện tại, các địa phương trong huyện đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch theo quy định và hướng dẫn của tỉnh, huyện. Trong đó, chú trọng thực hiện khoanh vùng ổ dịch, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng thường xuyên; tiêu hủy lợn bị bệnh và các sản phẩm từ lợn bị bệnh, nghi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi; tuần tra, kiểm soát nghiêm việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch, diễn biến, cơ chế lây lan, các biện pháp phòng bệnh, xử lý khi có bệnh dịch xảy ra. Các cơ chế hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy, đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ mức tối thiểu 80% giá trị trường tại thời điểm và tại địa phương có bệnh dịch xảy ra, đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác hỗ trợ từ 1,5 - 2 lần mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh, hạn chế tập nớt tình trạng người dân giấu dịch, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

TRINH CƯỜNG

SONG AN

Huy động 40,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đến nay, xã Song An (Vũ Thư) đã đạt 6/11 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã còn 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 4 về văn hóa thể thao, tiêu chí số 6 về sản xuất và tiêu chí số 10 về môi trường. Các tiêu chí này, xã lên kế hoạch nhu cầu vốn khoảng 40,5 tỷ đồng để hoàn thành. Để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019, xã tiếp tục huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...

LÊ TRUNG (Đài TTTH Vũ Thư)

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH Giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Chiều ngày 18/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh, năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 4 lớp tập huấn giảm nghèo về thông tin, thu hút 1.814 đại biểu là trưởng thôn, tổ trưởng tự dân phố, công chức xã tham gia. Phối hợp với Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình sản xuất các chuyên mục, tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trong đó, trên Báo Thái Bình điện tử đã đăng 400 tin, bài, phóng sự, ảnh; phát sóng 24 phóng sự, 19 mục "Thông tin giảm nghèo" trên sóng của Đài PTTH Thái Bình.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã nêu một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN TÙNG

NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2019 Mặt trời, trái đất và thời tiết

Nhằm hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ có các hoạt động thiết thực như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các tuyến phố chính, tổ chức các hoạt động truyền thông...

Chủ đề ngày Khí tượng thế giới năm 2019 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) lựa chọn là: "Mặt trời, trái đất và thời tiết". Chủ đề này phản ánh mục đích cốt lõi của WMO và vai trò thiết yếu của ngành khí tượng thủy văn trong việc giám sát hệ thống trái đất nhằm đưa ra dự báo thời tiết hàng ngày và tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách về sự thay đổi và biến đổi khí hậu. Qua đó nâng cao ý thức chủ động của toàn xã hội trước những tác động và diễn biến của mặt trời đến đời sống của nhân loại, chủ động bảo vệ sức khỏe và sinh kế, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động của mặt trời biến đổi khí hậu, khai thác nguồn năng lượng mặt trời, góp phần phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, phục vụ hiệu quả, an toàn đời sống xã hội.

MINH NGUYỆT

QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI

Chuyện nóng mùa xuân

(Xem trang 3)



Hàng hóa được bày bán trong khu vực chùa Phương Vũ (xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

Không để vật tư nông nghiệp kém chất lượng lưu thông trên thị trường

(Xem trang 2)